

บาท/ดอลลาร์แข็งขึ้นสุดรอบ 2 เดือน หลังเงินทุนไหลเข้า, ตลาดคาดเฟดชะลอขึ้นดบ.

*บาท/ดอลลาร์แข็งขึ้นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน ที่ 35.03 โดยได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุน หลังตลาดคลายกังวลปัจจัยจากอังกฤษ และคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยออกไป

*ดอลลาร์ออสเตรเลียแกว่งตัวผันผวนในการซื้อขายช่วงเช้านี้ โดยเป็นผลจากภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองในออสเตรเลีย ขณะที่ปอนด์กับสกุลเงินสำคัญอื่นๆ มีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกลดความกังวลเรื่อง Brexit หรือเรื่องอังกฤษโหวตถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (อียู)

*ปอนด์ทรงตัวที่ 1.3277 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเช้าวันนี้ เทียบกับ 1.3275 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงทำวันศุกร์ โดยปอนด์เพิ่งดิ่งลง 1% สู่จุดต่ำสุดรอบ 31 ปี ที่ 1.3122 ดอลลาร์เมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน โดยเป็นผลจาก Brexit

*แต่นักลงทุนเริ่มลดความกังวลเรื่อง Brexit พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) จะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

*มีรายงานข่าวว่า นายจอร์จ ออสบอร์น รัฐมนตรีคลังอังกฤษ กำลังวางแผนจะปรับลดภาษีนิติบุคคลลงสู่ระดับต่ำกว่า 15% เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจาก Brexit

*ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับเยนในวันศุกร์ ขณะที่การดิ่งลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐได้ลดความน่าดึงดูดใจของพันธบัตรสหรัฐ และเทรดเดอร์คาดว่านโยบายของเฟด จะยังคงผ่อนคลายตลอดปีนี้

*ตลาดสหรัฐจะปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันชาติสหรัฐ

*วันพฤหัสบดี นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 6.87 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 8.67 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.41 พันล้านบาท

*09.35 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.04/05 จาก 35.13 เมื่อวันพฤหัสบดี

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.996/39.095 จาก 39.043 เมื่อวันพฤหัสบดี

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.62/67 จาก 102.51 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1136/40 จาก 1.1135 เมื่อวันศุกร์

"บาทแข็งค่าขึ้นมาต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่เราหยุดไป ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลง วันนี้ของเราเลย catch up ขึ้นมา โดยได้แรงหนุนจาก flows ที่ไหลเข้ามา จากการที่ตลาดคาดกันว่าเฟด น่าจะ delay การขึ้นดอกเบี้ยออกไป" ดีลเลอร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เขาคาดว่า ในวันนี้แนวต้านที่บริเวณ 35.00 น่าจะจำกัดการแข็งค่าของเงินบาท ไปได้ในช่วงสั้น แต่ยังคงติดตามปัจจัยเรื่องกระแสเงินทุนต่อไป

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้